

Số: /TB-UBND

Dương Quang, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Dương Quang với thanh niên năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Dương Quang về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023.

Ngày 21/6/2023, Ủy ban nhân dân xã Dương Quang tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Dương Quang với thanh niên năm 2023. Trực tiếp đối thoại và dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Dương Quang với thanh niên năm 2023 có:

- Ông Vũ Văn Yên – Phó Giám đốc sở Nội vụ.

- Bà Phạm Mai Vân, Chuyên viên Phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, sở Nội vụ

- Ông Đồng Thiện Phúc – Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM thành phố

- Ông Trần Vũ Định – Chuyên văn phòng Nội vụ thành phố

- Ông Lâm Văn Tiềm – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

- Ông Lường Tuấn Nhã – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Cùng lãnh đạo các Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và Trưởng các đoàn thể xã, công chức chuyên môn và gần 20 đoàn viên trên địa bàn xã.

I. Nội dung đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Dương Quang với thanh niên năm 2023.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thanh niên và thanh niên thanh niên xã Dương Quang với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại hội nghị đối thoại có 07 ý kiến, kiến nghị thuộc các lĩnh vực: lao động, việc làm, vay vốn và du lịch sinh thái. Cụ thể như sau:

Câu hỏi 1. (Chi đoàn Bản Giếng)

Thực tế những năm qua, thanh niên nông thôn tại xã đa số có xu hướng đi làm ăn xa tại các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh. Do đó, lực lượng thanh niên trên địa bàn xã đang có xu hướng giảm dần. Theo khảo sát thì phần lớn thanh niên của

xã đều có mong muốn trở lại quê hương để làm việc và phát triển, vậy xin hỏi, chính quyền các cấp có các giải pháp đột phá gì để thu hút thanh niên nông thôn ở lại làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình?

Câu hỏi 2. (Chi đoàn Quan Nưa)

Giải quyết việc làm cho thanh niên là nguyện vọng chính đáng, là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên xã nhà và của toàn xã hội, vừa là vấn đề cơ bản, vừa lâu dài, vừa bức xúc trước mắt. Việc làm được coi là yếu tố "chìa khóa" trong mọi chiến lược hướng vào xóa đói, giảm nghèo và tiến bộ xã hội. Hiện nay vấn đề khởi nghiệp của thanh niên nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn mặc dù thanh niên luôn có khát vọng lớn, dám chấp nhận thử thách để khởi nghiệp và mong muốn làm giàu chính đáng. Thời gian tới Lãnh đạo có chủ trương gì về vốn vay khi nhu cầu luôn lớn nhưng việc tiếp cận vốn của thanh niên thì còn hạn chế?

Câu hỏi 3. (Chi đoàn Bản Bung)

Hiện nay, trên địa bàn xã đang có chủ trương xây dựng khu lòng hồ Nặm Cắt tại thôn Bản Bung là khu du lịch cộng đồng. Mặc dù mới chỉ là chủ trương, nhưng xét về lâu dài, cần có giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thanh niên tham gia vào phát triển du lịch; sự định hướng từ lãnh đạo để đẩy mạnh các mô hình phát triển du lịch của thanh niên trong thời gian tới trên địa bàn xã?

Mô hình trồng cây nghệ tại tuyến đường và Đôn Phong, đi qua thôn Bản Bung có còn được thực hiện hay không? Hướng phát triển thế nào?

Câu hỏi 4. (Hợp tác xã Cây Đa)

Hiện nay trên địa bàn rất nhiều thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế dựa vào nông nghiệp, tuy nhiên ngoài việc khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên cũng rất khó khăn, sau khi thành lập trong quá trình mới vận hành cũng gặp không ít khó khăn như: Kê khai thuế, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, vậy xin hỏi trong thời gian tới Lãnh đạo các cấp có giải pháp gì để các hợp tác xã của thanh niên giải quyết được những vướng mắc trên?

Câu hỏi 5. (Chi đoàn Bản Pên)

Thôn Bản Pên có Hồ chức nước Nặm cắt, trong 1 đến 2 năm tới các dự án phát triển du lịch sinh thái đang được Nhà nước quy hoạch và xây dựng. Hiện nay trên địa bàn thôn một số thanh niên có diện tích đất rộng tại Hồ Nặm Cắt, vậy xin hỏi để thanh niên có thể phát triển du lịch theo các dự án cần định hướng và chuẩn bị những gì?

Câu hỏi 6. (Chi đoàn Bản Pên)

Qua nghe báo đài, tivi và trên không gian mạng tôi thấy nhiều nơi thanh niên phát triển mô hình cây dược liệu đem lại hiệu quả kinh tế cao, với đặc thù địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn, vậy xin hỏi đồng chí Chủ tịch UBND xã có những định hướng gì để khuyến khích thanh niên phát triển mô hình này?

Câu hỏi 7. (Hợp tác xã Dương Quang)

Hiện nay, hợp tác xã đang có định hướng phát triển du lịch sinh thái kết hợp với trồng cây hoa cúc làm dược liệu, lãnh đạo xã có kiến nghị gì trong việc phát triển mô hình này tại địa phương?

Qua xem xét, thảo luận, Chủ tịch UBND xã Dương Quang đã trả lời các câu hỏi mà các đoàn viên tham gia hội nghị đưa ra. Câu trả lời đều đáp ứng được yêu cầu của các đoàn viên, đồng thời, Chủ tịch UBND xã cũng đã có nhiều gợi ý, trao đổi đến các thanh niên tham gia Hội nghị trên tinh thần cởi mở, định hướng và giải đáp các thắc mắc theo thẩm quyền.

Trên đây là thông báo kết quả Hội nghị đối thoại giữa giữa Chủ tịch UBND xã Dương Quang với thanh niên năm 2023./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Phòng Nội vụ TP (B/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã (B/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- TT UBMTTQ, các Đoàn thể xã;
- Công chức xã;
- Lưu VP, VHXX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lường Tuấn Nhã